



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 หน้า 10

# สบส.บุกจับคลินิกเสริมความงาม

●โฆษณาเกินจริง-ไร้แพทย์ตรวจวินิจฉัย  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ  
2 คลินิกเสริมความงามชื่อดัง พบไม่มีแพทย์ตรวจวินิจฉัย-โฆษณา  
สรรพคุณเกินจริง บก.ปคบ. ชี้มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายพลิชฐ์ ศักดา  
ณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
สาธารณสุข พร้อมด้วยสำนักงานกฎหมาย กรม  
สนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และตำรวจกอง  
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยว  
กับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นำกำลัง  
เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. และเจ้าหน้าที่ สบส.  
ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกสถานเสริมความงาม  
นิติพล คลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์ ถนน  
พระราม 1 แขวงและเขตปทุมวัน ตรวจสอบพบ  
ว่ามีพนักงานของร้านทำการจำหน่ายยารักษาสิ

วให้ทางลูกค้าโดยที่ไม่ใช่แพทย์ นอกจากนี้ ยัง  
ตรวจสอบสถานเสริมความงาม วุฒิสักดิ์ คลินิก  
เวชกรรม สาขาสยามสแควร์ ถนนพญาไท แขวง  
และเขตปทุมวัน ตรวจสอบพบว่ามีกรณีติด  
ป้ายโฆษณาข้อความเกินจริงไว้ภายในร้าน จึง  
รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

นายพลิชฐ์กล่าวว่า หลังจากได้รับการร้อง  
เรียนว่าสถานบริการดังกล่าวมีการจ่ายยาโดย  
ไม่ใช่แพทย์ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทำการ  
ประสานกับทาง บก.ปคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบพบ  
ว่ามีกรณีกระทำความผิดจริง จึงได้ให้ทางเจ้า

หน้าที่รวบรวมไว้เป็น  
หลักฐาน และทำการ  
ประสานทางเจ้าของ  
สถานบริการมารับ  
ทราบข้อมูล ทั้งนี้  
สถานเสริมความงาม  
หรือแม้กระทั่งสถาน  
พยาบาลต่างๆ ต้อง  
ให้ผู้เชี่ยวชาญในการ  
จำหน่ายยาเท่านั้น



พลิชฐ์ ศักดาณรงค์

เนื่องจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เข้ามา  
ทำการรักษา ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับ  
ให้มีการกวดขันในการรักษาโรคอย่างถูกต้อง  
แม้กระทั่งเรื่องของการรักษาของความงามก็  
มีความสำคัญควรได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้  
เชี่ยวชาญที่ถูกต้อง

“ทั้ง 2 กรณีถือเป็นความผิด โดยเฉพาะใน  
กรณีที่มีการจำหน่ายยาผลิตภัณฑ์โดยไม่มีกร

ตรวจวินิจฉัยโรคก่อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ  
ผิวได้ เนื่องจากผิวของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน เช่น บางรายสามารถใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิ  
บางตัวได้ แต่ในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันก็สามารถ  
ทำให้อีกคนเกิดอาการแพ้ได้ การจำหน่ายยาหรือ  
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามทุกครั้งจะต้องมี  
แพทย์ควบคุม ซึ่งในเรื่องดังกล่าวจะนำรายงาน  
ให้แพทย์สภา ตรวจสอบต่อไป” นายพลิชฐ์กล่าว  
ด้าน พ.ต.อ.ลำพันธุ์ พรหมประเทศ ผกก.  
4 ปคบ. กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง 2  
คลินิกมีการกระทำความผิดจริง ดังนั้นเบื้องต้น  
คลินิกทั้ง 2 แห่ง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย  
โดยคลินิกแรกจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย  
เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่มีแพทย์  
ควบคุม มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000  
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีที่ 2 เป็นการ  
โฆษณาชวนเชื่อ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ  
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ประจำวัน 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 หน้า 10

## อย.ยกเครื่องพ.ร.บ.อาหาร

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ในปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมออกประกาศเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ เช่น การปรับปรุงรูปแบบฉลากโภชนาการรูปแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA) ซึ่งจะขยายกลุ่มประเภทอาหารเพิ่มเติมจากเดิม ที่บังคับใช้ในขนมขบเคี้ยว 5 ชนิด คือ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ จะเพิ่มอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ขนมเค้ก คุกกี้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของมาตรฐานของนม วัตถุประสงค์ให้ความหวานที่จะเพิ่มประเภทการใช้ให้สามารถเติมลงในน้ำอัดลมและน้ำชาเพิ่มเติมได้



ภญ.ศรีนวล กรกชกร

“นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่หลายมาตรา เพื่อให้ทันยุคสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเรื่องกระบวนการผลิต การนำเข้า ส่งออก เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด คาดว่าจะสามารถแก้ไขแล้วเสร็จภายในปีนี้” ภญ.ศรีนวลกล่าว

# เดลินิวส์

ประจำวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 หน้าที 3

## หมอขวาง'คลัง'ลงนาม สปสช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 ก.พ. นายมนัส แจ่มเวลา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีกำหนดการลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขผู้มีสิทธิข้าราชการ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เทียม อังสาชน รอง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอระบบบริหาร การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ได้ทำ หนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะ ประธานอนุกรรมการระบบข้อมูลการบริการ ทางการแพทย์ พิจารณาทบทวนการลงนาม ไว้ก่อนเพื่อให้โอกาสคณะทำงานได้ร่วมกัน พิจารณาพัฒนาข้อเสนอระบบกลางในการ บริหารการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของ ประเทศที่มีธรรมาภิบาล เสนอต่ออนุกรรมการ

ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานต่อไป

“เมื่อวันที่ 19 ก.พ. มีการประชุม คณะทำงาน ที่ประชุมได้พิจารณาบทบาทตาม อำนาจหน้าที่ข้อ 2.2 ศึกษาและพัฒนาข้อเสนอการออกแบบระบบกลางไกลกลางในการ บริหารการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ของประเทศที่มีธรรมาภิบาล แต่ประธานการ ประชุมขอยุติการประชุมไว้ก่อน พอทราบข่าว ว่าจะมีการลงนาม ทำให้เข้าใจว่าท่านมีคำ ตอบอยู่แล้ว จึงสงสัยว่าตั้งคณะทำงาน เพียง ต้องการให้เกิดภาพว่ามีการดำเนินการอย่าง ชอบธรรม” หนังสือ นพ.เทียม ระบุ.

อก.แถลงยาพาราฯไว้มาตรฐาน 26 ก.พ.นี้

“หมอ ประดิษฐ” จี้ อก.ตอบคำถามสังคมปัญหาพาราฯไม่ได้มาตรฐาน เตรียมแถลงข่าวทางการ 26 ก.พ.นี้ เผยหากมีหลักฐานน่าเชื่อถือ ไม่ต้องตั้ง กก.สอบสวนข้อเท็จจริง



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีโรงงานเภสัชกรรมทหารตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายยาพาราเซตามอลที่นำเข้ามาจากบริษัทในประเทศจีนกว่า 130 ต้น พบไม่ได้มาตรฐาน จนเป็นเหตุให้องค์การเภสัชกรรม (อก.) ต้องสั่งคืนวัตถุดิบทั้งหมด ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ อก.ไปทำการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากมีประเด็นความเหมาะสมในการตั้งชื่อและการนำเข้า เนื่องจากพบว่ามีการสต็อกยาเอาไว้ แต่กลับไปจ้างผลิต ซึ่ง อก. รายงานว่า ก่อนหน้านี้จะเปิด โรงงานผลิตยาพาราเซตามอลเองก็เคยซื้อมาเมื่อปี 2554 แต่กลับต้องเลื่อนการเปิด โรงงานล่าช้าออกไป เบื้องต้นได้ให้ผู้อำนวยการ อก.

กลับไปรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และให้มีการแถลงข่าวถึงปัญหาต่างๆ ในวันที่ 26 ก.พ.นี้

“หากการชี้แจงมีหลักฐานน่าเชื่อถือ ไม่มีข้อสงสัยใดๆ อีก ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงใดๆ แต่หากยังไม่ชัดเจนก็ต้องมีคณะกรรมการฯ ขึ้นเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้” รมว.สาธารณสุข กล่าว

ตั้งข้อหา “นิติพล-วุฒิสักดิ์” ขยายยาไม่ใช่แพทย์-โฆษณาเกินจริง



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สธ.จับมือ บค.ปลค.บุกตรวจ “นิติพล-วุฒิสักดิ์” ย่านสยามสแควร์ พบขายยารักษาผิวโดยไม่ใช่แพทย์ และโฆษณาเกินจริง มีการลดแลกแจกแถม เบื้องต้นแจ้งข้อหาทั้งสองคลินิกแล้ว

วันนี้ (25 ก.พ.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์ นายพิสิษฐ์ ตักดาณรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.สุชาติ เลาบริพัตร ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ.และเจ้าหน้าที่ สบส.ลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกสถานเสริมความงาม นิติพล คลินิกเวชกรรม สาขาสยามสแควร์ หลังมีผู้ร้องเรียนว่าสถานบริการดังกล่าวทำการจำหน่ายยารักษาผิวให้ลูกค้าโดยที่ไม่ใช่แพทย์



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า การเข้าจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาทาง สบส.ว่า สถานบริการดังกล่าวมีการจำหน่ายยาโดยไม่ใช่แพทย์ ทั้งนี้ จาก การล่อซื้อของเจ้าหน้าที่พบว่ามีการกระทำความผิดจริง โดยในสถานที่เกิดเหตุสามารถจับผู้กระทำความผิดได้ 3 ราย เป็นแพทย์ผู้ควบคุม 1 ราย และพนักงานประจำร้านอีก 2 ราย ซึ่งหนึ่งใน 2 รายนั้นเป็นพนักงานที่ทำการจำหน่ายยา 1 ราย จึงได้ให้ทางเจ้าหน้าที่รวบรวมไว้เป็นหลักฐาน และทำการประสานทางเจ้าของสถานบริการมารับทราบข้อมูล ทั้งนี้ สถานเสริมความงามหรือแม้กระทั่งสถานพยาบาลต่างๆ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการจำหน่ายยาเท่านั้น เนื่องจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เข้ามาทำการรักษา สธ.เองได้มีการกำชับให้มีการกวดขันในการรักษาโรคอย่างถูกต้อง แม้กระทั่งเรื่องของการรักษาของความงามก็มีความสำคัญควรได้รับการรักษาจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ถูกต้อง เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และประกอบทำกิจการอื่นในสถานพยาบาล

นายพิสิษฐ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้ทำการตรวจสอบ สถานเสริมความงาม วุฒิสักดิ์ คลินิก เวชกรรม สาขา สยามสแควร์ ด้วย ซึ่งพบว่ากระทำ ความผิดฐานมีการ โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น เป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ที่มีดารามาใช้บริการมากที่สุด ใช้แล้วทำให้ผิวกลับเป็นเด็กอีกครั้ง และการยกกระชับผิวหน้าด้วยทองคำบริสุทธิ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังร่วมไปถึงมีการ โฆษณาลดแลกแจกแถมสินค้าอีกด้วย ซึ่งตามหลักแล้วไม่สามารถทำได้ จึงได้แจ้งความผิดฐาน โฆษณาอวดเกินจริง พร้อมสั่งให้ปลดป้ายโฆษณา และมีการเปรียบเทียบปรับ 2 หมื่นบาท ทั้งนี้ หากพบมีการฝ่าฝืนอีกจะปรับเป็นเงินวันละ 10,000 บาท

“ทั้ง 2 กรณีถือเป็นการคิดที่ร้ายแรง โดยเฉพาะกรณีจำหน่ายยาโดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยโรคก่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผิวได้ เนื่องจากผิวของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน เช่น บางรายสามารถใช้ผลิตภัณฑ์รักษาผิวบางตัวได้ แต่ในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันก็สามารถทำให้ผู้อื่นแพ้ได้ ซึ่งเรื่องการแพ้หรือผลิตภัณฑ์ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะบางรายอาจถึงขั้นเป็นฝ้าถาวร หน้าเกิดอาการบวมแดงจากการแพ้ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น การจำหน่ายยาหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามทุกครั้งจะต้องมีแพทย์ควบคุม ซึ่งในเรื่องดังกล่าวตนก็จะนำรายงานให้แพศสภทราบเพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดต่อไป” นายพิสิษฐ์ กล่าว

ด้าน พ.ต.อ.ลำพันธ์ พรรชนประเทศ ผกก.4 ปลค.กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าทั้ง 2 คลินิกมีการกระทำความผิดจริง ดังนั้นเบื้องต้นคลินิกทั้ง 2 แห่ง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยคลินิกแรกจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่มี แพทย์ควบคุม มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีที่ 2 เป็นการ โฆษณาชวนเชื่อ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ต้นร่าง พ.ร.บ.นวดสปาไทยรับอาเซียน เข้มความปลอดภัย



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

สบส.เตรียมต้นร่าง พ.ร.บ.นวดสปาไทย สร้างเครดิตความปลอดภัยกับต่างชาติ ระบุมาตรฐานใกล้เคียงคลินิก ต้องมี เครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร ต้องผ่านการรับรองจาก สธ.คาดได้ข้อสรุปปีนี้

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า สบส. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมออกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสปา พ.ศ. ... รองรับการค้าเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 และนโยบายเมดิคัล ฮับ ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย เบื้องต้นได้ทำการ ร่างรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังอยู่ในกระบวนการ พิจารณาของกฤษฎีกาอยู่ สำหรับรายละเอียดในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวนั้น โดยหลักๆ จะมีการระบุถึงมาตรการความปลอดภัยในการนวดสปา ซึ่งต้องมีการระบุอย่างละเอียดชัดเจนว่าจะมีการ นวดลักษณะใดบ้าง อาทิ การนวดรักษา การนวดคลายเส้น การนวดน้ำมัน และการนวดเพื่อความงาม เป็นต้น เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างหากเกิดกรณีผิดพลาดในการนวด

นพ.สุขุม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ร่างดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ร้านนวดสปาจะต้องมีเครื่องช่วยชีวิตและเครื่องปฐม พยาบาลเบื้องต้น เช่น ถังออกซิเจน ถังน้ำเกลือ เป็นต้น เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ส่วนสถานที่ในการให้บริการนั้น ร้าน นวดสปาทุกแห่งที่จะเปิดให้บริการจะต้องขออนุญาตจากทาง สธ.ก่อน โดย สธ.จะทำการตรวจสอบมาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์ มาตรฐานจะใกล้เคียงกับการเปิดคลินิก รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ด้วย เช่น เต็ม ห้อง ระบบไฟ และสภาพแวดล้อม เป็นต้น สำหรับคนที่ทำการนวดสปาก็ต้องผ่านการฝึกอบรมและมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ ผ่านการอบรมเท่านั้นจึงจะทำการนวดสปาได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย เมื่อมีการเปิดเออีซีว่าการนวดสปามีความปลอดภัย

นพ.สุขุม กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังระบุถึงการตรวจสอบมาตรฐานของสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และผู้ให้บริการนวดสปาด้วยว่า จะต้องมีการตรวจสอบตลอดประมาณ 5-6 เดือนครั้ง หรืออาจจะมากหรือน้อย กว่านั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งในรายละเอียดดังกล่าวจะมีการพูดกันอีกครั้ง แต่ในเบื้องต้นจะไม่ปล่อยให้ขออนุญาต ครั้งเดียวแล้วมีอายุอยู่ได้นานเป็น 10 ปีเหมือนการเปิดคลินิกอีกแล้ว

“ในการตรวจสอบนั้นถึงแม้ว่าครั้งแรกที่ไปขอจะ ได้รับอนุญาต แต่หากไปตรวจครั้งที่ 2 ทางสถานประกอบการ นวดสปาไม่รักษามาตรฐานก็อาจถูกสั่งปิดได้เหมือนกัน ทั้งนี้ในเรื่องการตรวจสอบนั้นจะเป็นในลักษณะที่จะมีการจัดตั้งทีม ในแต่ละ จังหวัดให้ไปรับผิดชอบในจังหวัดใครจังหวัดมันภายใต้การควบคุมของ สบส.เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าน่าจะ ได้ข้อสรุปภายในปีนี้” รองอธิบดี สบส.กล่าว

สธ.เตือน! 6 โรคทางเดินอาหารในฤดูร้อน-ภัยแล้ง “อุจจาระร่วง” ป่วยอันดับหนึ่ง

สธ.ออก ประกาศเตือน 6 โรค อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคตับอักเสบจากไวรัสทางเดินอาหารชนิดเอ มาถึงฤดูร้อน ภัยแล้ง กำจัด สสจ.ทั่วประเทศควบคุมมาตรฐานน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง ความสะอาดตลาดสด ร้านอาหารแผงลอย ห้องครัว และส้วม เฝ้าระวังผู้ป่วย คัดสถานการณ์นี้ผู้ป่วยอาจมีจำนวนมาก จากภัยแล้ง เผยในรอบเกือบ 2 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยจาก 6 โรคนี้กว่า 1 แสนราย พบโรคอุจจาระร่วงอันดับ 1 ไม่มีผู้เสียชีวิต

**นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้เป็นระยะเวลาที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งนี้ จะเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด พื้นที่ประสบภัยแล้งบางแห่งอาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว **กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยในฤดูร้อน จำนวน 6 โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด โรคอหิวาตกโรค ไทฟอยด์ และโรคตับอักเสบจากไวรัสทางเดินอาหารชนิดเอซึ่งปีนี้น้ำจืดมีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากภัยแล้ง เพราะน้ำสะอาดอาจหาได้ยากขึ้นและให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรครดังกล่าว**

ทั้งนี้ ในการป้องกันโรคหน้าร้อนตั้งแต่เนิ่นๆ ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ หากพบมีผู้ป่วยเกิดขึ้นให้รีบดำเนินการควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดทันที 2.ให้ดูแลควบคุมมาตรฐานน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงานผลิตน้ำแข็งซึ่งในฤดูร้อนขอการบริโภคน้ำแข็งน้ำดื่มจะสูงขึ้นกว่าฤดู กาลอื่นๆ 3.ดูแลยกระดับความสะอาดโรงอาหาร โรงเรียน ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดูแลความสะอาดส้วมสาธารณะต่างๆ เช่นที่ ปิ๊มน้ำมันเป็นต้น และ 4.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนให้รู้จักอาการของโรคการปฏิบัติตัวที่จะไม่ให้ป่วย และขอความร่วมมือให้การดูแลความสะอาดห้องส้วม ห้องครัว



ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ด้าน **นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์** ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรคติดต่อทางอาหารและน้ำเป็นโรคที่พบบ่อยรองจากไข้หวัด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อชนิดนี้ฟักตัวได้ดีในสภาพอากาศร้อนจัด เป็นโรคที่พบประจำในประเทศไทยเขตร้อน เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อน ใน ช่วงเกือบ 2 เดือนแรกของปี 2556 นี้ มีรายงานผู้ป่วยทั้ง 6 โรค รวม 146,452 ราย ไม่มีเสียชีวิต โรคที่พบมากอันดับ 1 ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง 128,855 ราย ผู้ป่วยร้อยละ 28 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1ปีและผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือโรคอาหารเป็นพิษ 15,965 ราย โรคบิด 1,197 ราย และโรคตับอักเสบจากไวรัสทางเดินอาหารชนิดเอจำนวน 43 ราย ส่วนโรคอหิวาตกโรคยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

นายแพทย์ ณรงค์ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประสานงานกับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ดูแลเรื่องคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ให้มีปริมาณสารคลอรีนตกค้างตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ในการป้องกันไม่ให้ป่วย เป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำขอให้ประชาชน ดูแลความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร ใช้ส้วมที่ถูก สุขลักษณะกำจัดขยะมูลฝอย แยกเขียงและมีคั้นอาหารดิบกับอาหารสุก และให้ยึดหลักปฏิบัติ คือ 1.กินร้อนโดย รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสนิทและปรุงเสร็จใหม่ๆ หากเป็นอาหารข้ามมื้อให้อุ่นให้ร้อนหรือเดือดก่อน 2.ใช้ช้อนกลาง ตักอาหารขณะกินอาหารร่วมวงกับผู้อื่น และ 3.ล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งหลังจากใช้ห้องส้วมและก่อนรับประทานอาหารหรือ ก่อนเตรียมนมให้เด็กทุกครั้ง

นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่อทางอาหารและน้ำแม้ว่าจะมีสาเหตุ เกิดโรคต่างกันแต่การติดต่อคล้ายคลึงกัน คือเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน เข้าไป เช่นอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย หรืออาหารที่มีแมลงวันตอมหรืออาหารที่ทำไว้ล่วงหน้านานๆ โดยไม่ได้แช่ เย็น และไม่ได้อุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานผู้ที่เป็โรคดังกล่าวข้างต้น สามารถแพร่เชื้อได้ทางอุจจาระ และติดมากับมือ หาก เป็นผู้ปรุงอาหารหรือเสิร์ฟอาหารจะมีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้มาก

**สำหรับผู้ที่มีการถ่ายเหลว หรือถ่ายเป็นน้ำไม่ควรกินยาเพื่อให้หยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรครั่งค้างในร่างกาย จะมีอันตรายรุนแรงขึ้น ขอให้ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารเหลวมากๆและดื่มน้ำตาลเกลือแร่ หรือโออาร์เอสแทนน้ำ** โดยใช้ผงน้ำตาลเกลือแร่ 1ซองผสมกับน้ำต้มสุกเย็น 1 แก้ว ประมาณ 250 ซีซี หากไม่มีผงเกลือแร่สำเร็จ ก็ สามารถปรุงเองได้ โดยใช้น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชา ละลายกับน้ำต้มสุกเย็น 1ขวดน้ำพลาสติกทำให้ผู้ป่วย ดื่มน้อยๆ เพื่อทดแทนเสียน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับน้ำอุจจาระควรดื่มน้ำตาลละลาย เกลือแร่ที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 1 วัน ถ้าเหลือให้ทิ้งแล้วผสมใหม่วันต่อวัน หลังดื่มแล้วอาการของผู้ป่วยจะดีขึ้น แต่หากยังไม่หยุดถ่ายและมีอาการมากขึ้นเช่น อาเจียนมากขึ้น อุจจาระมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายหัวกุ้งเน่า ปวดบิดมีไข้สูงขึ้นหรือชัก ควรพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านถ้า ประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลยอดไลน์กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 1422



# คมชัดลึก

คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 26-02-2556

**แบบสอบถาม** ความพึงพอใจของผู้อ่านเว็บไซต์ข่าวในด้านต่างๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม

KOMCHADLUEK  
BECOME A FAN

Like

ถูกใจ กดถูกใจสิ่งนี้

SIGN IN

username. password

จดจำผู้ใช้

ลืมรหัสผ่านลงทะเบียน

Login Cancel



## Stop...อัมพฤกษ์ อัมพาต

### Stop...อัมพฤกษ์ อัมพาต จากหัวใจสั่นพลิ้วด้วยยา(ใหม่) : โดย...ทีมข่าวสาธารณสุข

เสียงเต้นหัวใจบางคนโดยเฉพาะคนแก่ อาจไม่ได้ดัง ตุบ...ตุบ...ตุบ...ตุบ เป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนคนปกติ แต่เต้นแบบ ตุบ ตุบ ตุบ...ตุบ.....ตุบ...ตุบ นั่นอาจเพราะเกิดภาวะหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจสั่นพลิ้ว ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตตามมา ในการประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2013 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ประชุมพิก พัทยา โดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 1,500 คน มีการนำเรื่องนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีการนำเสนอนวัตกรรมยาใหม่ที่จะช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด ที่จะนำไปสู่การเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตด้วย

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ในฐานะประธานวิชาการ การจัดประชุมสมาคมแพทย์หัวใจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2013 อธิบายว่า อัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดในสมองอันมีสาเหตุมาจากหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิด จังหวะถึง 20% โดยเมื่อหัวใจห้องดังกล่าวเต้นผิดจังหวะ ส่งผลให้เกิดการคั่งค้างของเลือดเกิดเป็นลิ่มเลือด หากหลุดเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่ จะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จนเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตขึ้น

อาการหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน ผู้สูงอายุ โดยไม่รู้ตัว ถ้ารู้ตัวจะเป็นเพราะใจสั่น เต้นเร็ว ราว 90-100 ครั้งต่อนาที จากปกติหัวใจเต้น 60-70 ครั้งต่อนาที สาเหตุทั่วไปเนื่องจากอายุมาก ระบบการนำไฟฟ้าของหัวใจเริ่มรวน การรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จี้ด้วยคลื่นวิทยุ โดยการปล่อยคลื่นวิทยุเข้าไปทำลายจุดที่ทำให้เกิดการเต้นผิดจังหวะ มีโอกาสทำให้หายได้ ส่วนการป้องกันทำได้ด้วยการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ เนื่องจากผู้ที่มีหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะจะเริ่มจากความดันโลหิตสูง

สำหรับอุบัติการณ์คนอายุทั่วไปจะเกิดอาการนี้เพียง 0.95% อายุ 60 ปีขึ้นไป เกิด 3.8% และอายุ 80 ปีขึ้นไป เกิด 9% ในจำนวนนี้หากไม่ได้รับการป้องกันจะเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตขึ้นราว 7-8% ต่อปี ประเมินการความสูญเสียจากการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตต่อครั้งราว 2 ล้านบาทต่อคน อย่างไรก็ตาม ศ.นพ.ปิยะมิตรบอกว่า การป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตจากหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะ สามารถทำได้โดยการให้ยาที่ออกฤทธิ์ด้านการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจ

www.komchadluek.net/index.php

Search the web (Babylon)

**คมชัดลึก**  
คมชัดลึกออนไลน์ วันที่ 26-02-2556

**แบบสอบถาม**  
พึงพอใจของผู้อ่านเว็บไซต์ข่าว  
ในด้านต่างๆ  
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม

KOMCHADLUEK  
BECOME A FAN  
Like   
ถูกใจ คมชัดลึกสิ่งนี้

SIGN IN 

username:  password:

จดจำผู้ใช้  ลืมรหัสผ่าน  ลงทะเบียน

Login Cancel

ในอดีตตั้งแต่ พ.ศ.2497 ยาที่ใช้จะเป็นยากลุ่มวอร์ฟาลิน ที่มีส่วนประกอบของยาเบื่อหนู มีผลทำให้เลือดไม่แข็งตัว แต่การบริหารยาในการให้ผู้ป่วยทำได้ยากและมีความลำบาก เนื่องจากหากให้ยาปริมาณสูงเกินไปจะทำให้เลือดออกในสมองและช่องท้อง หากน้อยเกินไปก็จะป้องกันไม่ได้ จึงต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น อีกทั้งผู้ที่ได้รับยาต้องเจาะเลือดวัดระดับยาทุกเดือน ถ้าไม่เจาะยาที่ได้รับจะอันตรายมากกว่าเกิดประโยชน์ ที่สำคัญ ยาตัวนี้มีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างมาก ทำให้ระดับยาบางตัวเพิ่มขึ้นและบางตัวลดลง อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้หากไปพบแพทย์แล้วลืมบอกว่ารับประทานยาตัวนี้

ทว่าในช่วงไม่เกิน 10 ปี มีการนำนวัตกรรมยาตัวใหม่มาใช้ในการป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต เรียกว่า กลุ่มยาต้าน Factor Xa inhibitors ข้อดีคือ ระดับการให้ยาคงที่มีปฏิกิริยากับยาอื่นน้อย รับประทานวันละ 1 ครั้ง ขณะที่ยาอื่นรับประทาน 2 ครั้ง ซึ่งในทางการแพทย์ถือว่ายาที่ยังรับประทานน้อยครั้งจะเป็นยาที่ดีกว่า และไม่ต้องเจาะเลือดวัดระดับยาทุกเดือน อาจจะเจาะเป็นรายปี แต่ก่อนรับยานี้ต้องมีการเช็กร่างกายของไตและตับว่าปกติ ทั้งนี้ ยังไม่รู้ว่ายาตัวใหม่นี้ในระยะยาวหากมีการให้ยาต่อเนื่อง 20 ปีจะเกิดผลอะไรต่อร่างกายหรือไม่ เนื่องจากยานี้มีการใช้มาราว 10 ปี อีกทั้งมีราคาแพง ทำให้กลุ่มคนเข้าถึงยาน้อย

ศ.นพ.ปิยะมิตร บอกว่า จากการศึกษาในผู้ป่วยหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรค ของลิ้นหัวใจทั่วโลก กว่า 14,000 ราย ใน 45 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ที่ร่วมกันในการศึกษาใช้ยาตัวใหม่ในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสมอง จากโรคหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะ โดยเปรียบเทียบกับยาเดิม พบว่า ยาใหม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมองลงได้อีกประมาณ 21% เมื่อเทียบกับยาเดิม ในระหว่างที่คนใช้รับประทานยาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ขาดยาเลย และยังลดการเกิดภาวะเลือดออกในสมอง และเลือดออกที่ทำให้เสียชีวิตลงได้อย่างมีนัยสำคัญถึง 33% และ 50% ตามลำดับ

ศ.นพ.ปิยะมิตร บอกด้วยว่า นวัตกรรมยาใหม่นี้จะใช้กับผู้ป่วยหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีลิ่มเลือด แต่ไม่มีโรคลิ้นหัวใจ โดยแพทย์เป็นผู้ประเมินหากผู้ป่วยได้รับ 2 คะแนนจึงจะให้ได้รับยาป้องกันนี้ เช่น มีอายุมากและความดันโลหิตสูง เป็นต้น ไม่ได้พิจารณาเฉพาะการมีหัวใจห้องบนซ้ายเต้นผิดจังหวะเพียงอย่างเดียว

“นวัตกรรมยาใหม่ เป็นยากลุ่ม Factor Xa Inhibitor ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดและสลายลิ่มเลือด โดยจะออกฤทธิ์ยับยั้ง Factor Xa ที่เป็นส่วนประกอบหลักในกระบวนการทำให้เลือดแข็งตัวโดยตรง สามารถช่วยป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตลดลง” ศ.นพ.ปิยะมิตรกล่าวปิดท้าย

.....

(Stop...อัมพฤกษ์ อัมพาต จากหัวใจสั่นพลิ้วด้วยยา(ใหม่) : โดย...ทีมข่าวสาธารณสุข)